



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เทศบาลเชียงรายจับมือ รร.สาธิต มศวพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 08:00:00

เทศบาลนครเชียงราย จับมือ ร.ร.สาธิต มศว. เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาแบบพัฒนาก้าวกระโดดให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงรายได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบก้าวกระโดด ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา จึงมีแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาของเทศบาลนครเชียงราย ในรูปแบบของ “โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย”

จากข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีความคาดหวังเกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดแนวคิด วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย โดยร่วมกันทดลองพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่เหมาะสมเป็นไปได้และมีคุณภาพใกล้เคียงกันในระยะยาว โดยมีเป้าหมายสำคัญที่เป็นรูปธรรม คือรูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ใช้ในการศึกษา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ทั้งในทางสติปัญญา และอารมณ์

โดยใช้ “เด็กเป็นศูนย์กลาง” เป็นการทำงานร่วมกันของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่ง ภายใต้กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการพัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการ วิเคราะห์เครื่องมือวัดผล และประเมินผล ด้านการพัฒนางานวิจัย และด้านอื่น ๆ

นายวันชัย กล่าวต่ออีกว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 เป็นต้นมา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดแนวคิด กระบวนการเรียนการสอนจากประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย และได้มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้อะดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 มาเป็นกรณีศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งผล การดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ของการดำเนินการตามโครงการฯ แต่ผลของการดำเนินงานส่งผลให้ครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่

เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตื่นตัว มี ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเขียน แผนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้ง การสร้างเครื่องมือใน การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพในแต่ละสาระวิชามากยิ่งขึ้น

“จากความร่วมมือในครั้งนี้ ถือได้ว่า โครงการร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบการจัด การศึกษาระดับประถม ศีษาระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จะเป็นมิติ ใหม่ของความร่วมมือทางวิชาการที่สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น มาตรฐานได้ต่อไปในระยะยาว จนเป็นแนวทางนำไปพัฒนาขยายผลความร่วมมือ ทางวิชาการสู่โรงเรียนสังกัด เทศบาลอื่น ๆ ต่อไป” นายวันชัย กล่าว

